

Giải thưởng du lịch thế giới công bố 10 villa nghỉ dưỡng lý tưởng nhất Việt Nam

22:54 21/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Mới đây, website 10best của tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards-WTA đã công bố danh sách “tốp 10 villa nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất Việt Nam”.

Theo đó, danh sách này gồm: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng), Six Senses Con Dao (Bà Rịa - Vũng Tàu), Six Senses Ninh Van Bay (Khánh Hòa), Anantara Quy Nhon Villas (Bình Định), FLC Luxury Resort Quy Nhon (Bình Định), Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang (Khánh Hòa), TIA Wellness Resort (Đà Nẵng), The Ocean Villas (Đà Nẵng), Banyan Tree Lăng Cô (Huế), Premier Village Phu Quoc Resort (Phú Quốc).

Bộ sưu tập do các chuyên gia du lịch của World Travel Awards (WTA) bình chọn, gồm những căn villa đảm bảo các tiêu chí: nằm trong các khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa thiên nhiên, vừa riêng tư, tinh tế vừa sang trọng.

Image not found or type unknown



InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Nằm ở vị trí tốp đầu trong danh sách là InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - nơi từng bốn năm liên tiếp được World Travel Awards vinh danh "Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới" và từng được tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Condé Nast Traveler mô tả "Thật khó tưởng tượng một nơi nào đẹp hơn để nghỉ dưỡng". Tựa lưng vào bán đảo Sơn Trà, khu nghỉ dưỡng cho phép khách nghỉ được "ẩn náu" giữa một thiên đường nhiệt đới, trong không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, kết hợp hài hòa kiến trúc châu Âu cùng những nét đẹp bản địa Việt do bậc thầy kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế.



Biệt thự 4 phòng ngủ của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Các biệt thự 4 phòng ngủ của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort thể hiện sự sang trọng và tiện nghi đẳng cấp nhất, là sự pha trộn tuyệt vời giữa vẻ đẹp hiện đại và nét truyền thống Việt Nam. Những căn biệt thự rộng gần 70m², có phòng ngủ được bài trí trang nhã với tiện nghi cao cấp, phòng khách riêng biệt cùng ban công cho tầm nhìn ra toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Tiện ích nổi bật hấp dẫn nhất là hồ bơi vô cực riêng biệt ngoài trời, mang đến không gian hoàn hảo cho những vị khách vừa thư giãn ngắm nhìn thiên nhiên vừa giải trí bên hồ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình hoặc nhóm bạn đang tìm kiếm một địa điểm nghỉ ngơi thoải mái với khung cảnh tuyệt đẹp và những trải nghiệm đẳng cấp độc đáo dọc theo bờ biển đẹp như tranh vẽ của Việt Nam.

Ngoài những tiện ích trong căn biệt thự của mình, du khách còn có vô vàn trải nghiệm “đáng sống” khác tại InterContinental Danang Sun Peninsula như “vỗ về” mọi giác quan khi tìm đến chữa lành và tái tạo năng lượng qua phương pháp chăm sóc sức khỏe bằng âm thanh tại Mi Sol Spa, chạm đến đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực Pháp tại La Maison 1888 hay nhâm nhi những ly đồ uống tươi mát giữa không gian sang trọng của The Long Bar...



Premier Village Phu Quoc Resort

Một đại diện nổi bật khác, và cũng là đại diện duy nhất từ đảo ngọc Phú Quốc là Premier Village Phu Quoc Resort nằm ở mũi Ông Đội, thuộc tập đoàn khách sạn đình đám của Pháp Accor Hotels. Nơi đây đặc biệt thu hút du khách bởi không chỉ sở hữu những dãy biệt thự len lỏi trên ghềnh đá độc đáo và riêng biệt mà còn bởi đây là nơi duy nhất trên đảo Phú Quốc có thể đón bình minh và hoàng hôn cùng một vị trí.



Các căn biệt thự tại khu nghỉ dưỡng là một nơi trú ẩn riêng tư hoàn hảo

Mỗi biệt thự tại khu nghỉ dưỡng là một nơi trú ẩn riêng tư, hòa quyện hoàn hảo với khung cảnh mỹ miều bên bờ biển, gồm nhiều phòng ngủ rộng rãi, phục vụ đa dạng nhu cầu cho các cặp đôi, gia đình và nhóm bạn. Ấn tượng đầu tiên chào đón mỗi vị khách tới đây là khu vực sinh hoạt cực kỳ rộng rãi, được trang hoàng đồ nội thất hiện đại nhưng được làm từ những vật liệu tự nhiên để nổi bật phong cách biển nhiệt đới. Khung cửa sổ ôm từ trần đến sàn góp phần mở rộng không gian để phóng tầm nhìn ra toàn cảnh đại dương xanh biếc. Cho dù lựa chọn biệt thự bên bờ biển có lối đi thẳng ra biển hay biệt thự trên sườn đồi cao thì khách nghỉ sẽ luôn tìm thấy sự tách biệt và yên tĩnh để thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ bên thiên nhiên Phú Quốc tuyệt đẹp. Khu vực ngoài trời có hồ bơi riêng và hiên tắm nắng thư giãn, đưa bạn đến với ốc đảo cá nhân của riêng mình, là nơi lý tưởng để thư giãn hoặc dùng bữa ăn thân mật ngoài trời.

10best là kênh truyền thông uy tín do World Travel Awards (WTA) tạo nên, dành cho những du khách sành sỏi từ khắp nơi trên thế giới tìm đến, để mở ra hành trình khám phá “những điều tuyệt vời nhất” về du lịch, ẩm thực, nghệ thuật, giải trí của những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh. Đây là cơ hội mà những chuyên gia du lịch của WTA mong muốn dành cho du khách thế giới trước mỗi chuyến đi của mình, được tiếp cận các thông tin độc quyền mà họ đã dày công thu thập và đánh

giá trong một thời gian dài.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/world-travel-awards-cong-bo-10-villa-nghi-duong-tuyet-voi-nhat-viet-nam>